

บันทึกการประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ชั้น ๒

ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา
ขึ้นบัลลังก์ กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. รับทราบ เรื่อง ผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง
การจัดสวัสดิการและการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชน ศึกษากรณี : “เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชน” ของคณะกรรมการการพัฒนาศังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

- ที่ประชุมรับทราบ

๒. รับทราบ เรื่อง ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติพีชกระท่อม
พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว

- ที่ประชุมรับทราบ

๓. รับทราบ เรื่อง ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของหน่วยงาน
จำนวน ๕ ฉบับ ดังนี้

๑) รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒) รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

๓) รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

๔) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๕) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

- ที่ประชุมรับทราบ

ต่อมา ประธานวุฒิสภาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมวุฒิสภาครั้งนี้ไม่มีเรื่องรับรองรายงานการประชุม เรื่องกระทู้ถาม และได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ซึ่งจะครบกำหนดการพิจารณาในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕) (เรื่องด่วนที่ ๑) หลังจากประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ แล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่สาม เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติม ๑๗๑ เสียง ไม่เห็นชอบด้วย ไม่มีงดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง พร้อมทั้งมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

๒. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ซึ่งจะครบกำหนดการพิจารณาในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕) (เรื่องด่วนที่ ๒) หลังจากประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ แล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่สาม เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ๑๖๖ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง พร้อมทั้งมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

จากนั้น ประธานวุฒิสภาได้ปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อขอให้นาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ประธานวุฒิสภาก็ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ดังนี้

๑. ขอย้ายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ออกไปอีก ๓๐ วัน (ระเบียบวาระที่ ๗.๑) โดยกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิการสามัญฯ จะครบกำหนดในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประธานคณะกรรมการสิทธิการสามัญฯ (พลเอก อู๊ด เบื้องบน) จึงขอย้ายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิการสามัญฯ ออกไปอีก ๓๐ วัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

๒. ความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ระเบียบวาระที่ ๗.๒) หลังจากที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตสร. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม (นายอำพล จินดาวัฒนะ) ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสังคม กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ ประเด็นความคืบหน้าการจัดทำฐานข้อมูลทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายของแต่ละตำบล/ชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ และให้มีความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระดับประเทศแล้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายธนสิทธิ์ อนันต์สิริเกษม) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง (นายวินัย โตเจริญ) รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิวัติ น้อยผาง) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (นางสาวจันทนา เบญจทรัพย์) และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (รองศาสตราจารย์ ดร. ณิชฐา นันทบุตร) ได้ตอบชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกฯ

ต่อจากนั้น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตสร. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม (นายอำพล จินดาวัฒนะ) ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสังคม ประเด็นการเร่งรัดการออกกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิต

กลุ่มชาติพันธุ์ และประเด็นการเร่งรัดการออกกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมแล้ว ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารสังคมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (นายอภิรักษ์ ธรรมเสนา) และรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นายกิตติ อินทรกุล) ได้ตอบชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกฯ

หลังจากนั้น ผู้แทนคณะกรรมการการพัฒนาศังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยกรรมการ (นายมณฑิร บุญตัน) ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสังคม กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ ประเด็นความคืบหน้าการเชื่อมโยงและจัดทำระบบฐานข้อมูลคนพิการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ และผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยรองประธานคณะกรรมการคนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค (นายอนุศักดิ์ คงมาลัย) ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา การเงิน การธนาคาร และด้านประกันภัยแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (นางณัฐอร อินทร์ดีศรี) ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย (นางสาวปริยานุช จึงประเสริฐ) รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (นายชัยยุทธ มังศรี) และผู้อำนวยการกองผู้บริโภคด้านสัญญา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายศุภกิตติ มะลิ) ได้ตอบชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกฯ แล้ว ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ต่อมา ประธานของที่ประชุมได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขการพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย” ซึ่งคณะกรรมการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔) หลังจากประธานคณะกรรมการฯ (นายเจตน์ ศิรธรานนท์)

รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่สาม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (รองศาสตราจารย์ พลเอก ไตรโรจน์ ครุฑเวช) และอนุกรรมการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (นายสุรค์เมธ มหาศิริมงคล) ได้ร่วมกันแถลงรายงานการพิจารณาศึกษา โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่สาม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (รองศาสตราจารย์ พลเอก ไตรโรจน์ ครุฑเวช) และประธานคณะกรรมการฯ (นายเจตน์ ศิรธรานนท์) ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับรายงานการพิจารณาศึกษา พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมวุฒิสภาครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่ต้องพิจารณา และเรื่องใหม่ที่เสนอใหม่ โดยในระหว่างการพิจารณาเรื่องด่วน เรื่องอื่น ๆ และเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๐ นาฬิกา

นภาพรณ ใจสัจจะ

เลขาธิการวุฒิสภา